



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร. ๐-๓๙๕๑-๓๕๖๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓.๐๑/๓๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไ้และกรณี  
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน  
การดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องหน่วยงานมีการ  
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไ้และกรณีการให้หรือ  
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้การดำเนินการกำกับติดตามและสรุปผลทั้ง ๔ กรณี ในรอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗) ดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสรารุทธิ บุญฤทธิ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่  
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	
วัน/เดือน/ปี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  ตามที่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) และขออนุญาตนำขึ้นบนเว็บไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Link ภายนอก : <a href="https://www.klongyaihospital.net">https://www.klongyaihospital.net</a>  หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ (นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง สรารุฒิ บุญฤทธิ์ (นายสรารุฒิ บุญฤทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมัยเทพ สุขสะอาด (นายกมัยเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง พนักงานบริการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗	